



คำขวัญ : รัฐหน้าที่ มีคุณธรรม นำบริการ สร้างสรรค์สังคม



ผลการปฏิบัติงานประจำวันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐



ร่วมปรึกษาหารือการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ



เวลา ๑๒.๐๐ น.นายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล ได้ร่วมปรึกษาหารือ กับนายสัมฤทธิ์ เรียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เกี่ยวกับการประชุมอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสตูล ณ อบจ.สตูล

ร่วมปรึกษาหารือการจ้างงานผู้พิการ



เวลา ๑๖.๐๐ น.นายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล ได้ร่วมปรึกษาหารือกับ นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล เกี่ยวกับปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ ในหน่วยงานของรัฐ ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานจ้างงานคนพิการเข้าปฏิบัติงาน

ร่วมปรึกษาหารือการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดสตูล



เวลา ๑๖.๓๐ น.นายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล ได้ร่วมปรึกษาหารือกับ พลตำรวจตรี ทัดธงศักดิ์ ภูพันธ์ชสิทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูล ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองสตูล เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดสตูล

ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม



เวลา ๐๘.๓๐น.เจ้าหน้าที่ พมจ.สตูล ร่วมกับเครือข่ายอพม.จังหวัดสตูล ร่วมงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อระดมทุนช่วยเหลือครอบครัวนายสมชาย แก้วพอส ซึ่งไฟไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง ได้ร่วมระดมเงินบริจาคให้แก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุดังกล่าว เป็นเงิน ๑๑,๗๗๕.-บาท

ร่วมตรวจเรือประมงแบบบูรณาการ



เวลา ๐๘.๓๐น.เจ้าหน้าที่ พมจ.สตูล เข้าร่วมตรวจเรือประมงแบบบูรณาการ ณ ท่าเทียบเรือปากบารา โดยนายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานและร่วมตรวจเรือในครั้งนี้ ผลปรากฏว่าตรวจเรือทั้งหมด ๕ ลำ จำนวนลูกเรือ ๑๑๓ คน แยกเป็นสัญชาติไทย ๑๐๖ คน และสัญชาติเมียนมา ๗ คน จากการตรวจไม่มีขบวนการค้ามนุษย์

ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดสตูล (ก.ค.อ)



เวลา ๑๐.๐๐น.นายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดสตูล (ก.ค.อ) ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง พลตำรวจตรี ทัดธงศักดิ์ ภูพันธ์ชสิทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูล เป็นประธาน โดยให้ พมจ.กำหนดแผนงานในการดำเนินงานด้านการป้องกัน และปราบปรามการค้าประเวณี ให้สำรวจข้อมูลที่ชัดเจน ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน การปราบปราม การคุ้มครอง และการสร้าง

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดสตูลครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐)



เวลา ๑๓.๐๐น.นายอำพร ณ นิโรจน์ พมจ.สตูล พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐) ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง โดยนายสัมฤทธิ์ เรียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ กู้ยืมเงินจำนวน ๔๕ ราย เป็นเงิน ๒,๐๐๕,๐๐๐ บาท และอนุมัติโครงการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน ๒ โครงการ และศูนย์บริการคนพิการจังหวัด จำนวน ๒ โครงการ

